

ข่าวอียิปต์ประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน ธันวาคม 2559

หัวข้อข่าว .. การยกเลิกงานแสดงสินค้าของอียิปต์ ...

ข้อเท็จจริงข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์อียิปต์วันที่ 21 ธันวาคม 2559 รายงานข่าวว่า Cairo Furniture Exhibition ซึ่งมีกำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ Cairo International Fair Ground กรุงไคโร ต้องถูกยกเลิกโดยกระทันหัน เนื่องจากผู้จัดงานได้รับแจ้งจากสำนักงานตำรวจเมือง Nasr City ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบความปลอดภัยในพื้นที่ให้ยกเลิกการจัดงานดังกล่าว โดยตำรวจเมือง Nasr City ได้เข้าควบคุมและตรวจสอบพื้นที่การจัดงานดังกล่าวในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ก่อนการจัดงานแสดงสินค้าดังกล่าวเพียง 2 วัน

บทวิเคราะห์ หลังจากมีการระเบิดในโบสถ์คริสต์กลางกรุงไคโร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที 25 ราย และผู้บาดเจ็บกว่า 40 ราย ทำให้หน่วยงานความมั่นคงของอียิปต์ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการหาข่าวและการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสถานที่สาธารณะซึ่งมีประชาชนพลุกพล่าน ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มก่อการร้ายในอียิปต์จะมุ่งเน้นโจมตีและลอบทำร้ายตำรวจและทหารเป็นเป้าหมายหลัก การวางระเบิด โบสถ์คริสต์กลางกรุงไคโร ซึ่งปกติเป็นสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเนื่องจากชาวคริสต์เป็นเป้าหมายหนึ่งของกลุ่มก่อการร้ายหัวรุนแรง ส่งผลให้ชาวคริสต์ในอียิปต์เกิดความไม่พอใจรัฐบาลเป็นอย่างมาก ซึ่งหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่า การระเบิดในโบสถ์คริสต์ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการส่งสัญญาณว่ากลุ่มก่อการร้ายเริ่มที่จะมีการพุ่งเป้าหมายไปยังพลเรือนเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการบั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาลอียิปต์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังเพิ่มความหวุ่นไหวต่อประชาชนและส่งผลเสียทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ สดท.ไคโร การยกเลิกการจัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ข้างต้น จากเหตุผลด้านความปลอดภัย ยิ่งเป็นย้ำถึงสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในอียิปต์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ลดลง โดยเฉพาะการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศของอียิปต์ที่ยังคงเป็นปัญหาหลักทางเศรษฐกิจของอียิปต์ และส่งผลให้ค่าเงินปอนด์อียิปต์ยังคงมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อนำเข้าสินค้าของอียิปต์อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา

[] นโยบายภาครัฐ [/] เศรษฐกิจการลงทุน [] แนวโน้มตลาด [] รายงานสินค้าและบริการ [/] อื่นๆ